

Số: 1068/TB - TLVA

Quảng Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**THÔNG BÁO  
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN**

Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Chị Võ Thị Lài (Nguyên đơn)  
Địa chỉ: Thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch,  
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
- Anh Nguyễn Lẻ (Bị đơn)  
Địa chỉ trước khi xuất cảnh: Thôn Nhân Bắc,  
xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 33/2021/TLST về việc “Ly hôn”.

Theo đơn khởi kiện của chị Võ Thị Lài, sinh năm 1997 - Địa chỉ: thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- *Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:*

1. Về quan hệ hôn nhân: Xin được ly hôn anh Nguyễn Lẻ, sinh năm 1993. Địa chỉ trước khi xuất cảnh: thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ hiện tại: Frank Urter –Allee – 265 – 10377 – Berlin (Đức).

2. Về quan hệ con chung: Có một con chung là cháu Nguyễn Võ Ngọc Quỳnh, sinh năm 2016. Có nguyện vọng nuôi con sau khi ly hôn và yêu cầu anh Nguyễn Lẻ cấp dưỡng nuôi con 3 triệu đồng mỗi tháng.

3. Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

- *Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.*

- *Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp:*

+ Giấy chứng nhận kết hôn

+ Giấy xác nhận quan hệ

+ Sổ hộ khẩu hộ ông Nguyễn Thanh Bình

+ Giấy khai sinh Nguyễn Võ Ngọc Quỳnh

+ Căn cước công dân Võ Thị Lài

+CMND của Nguyễn Lê

- Căn cứ vào Điều 196, 208, 209 và Điều 476 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho chị Hồ Thị Hương, anh Nguyễn Nhật Linh, được biết:

\* Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ và phiên hoà giải: Đúng 08 giờ 00' ngày 17/01/2022. Sau thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ, Tòa án sẽ tiến hành hoà giải vào lúc 08 giờ 30' ngày 17/01/2022 (nếu phiên họp hoãn, phiên họp lần thứ 2 sẽ được tiến hành vào lúc 08 giờ 00' ngày 02/2/2022).

\* Thời gian mở phiên toà xét xử vụ án: Vào lúc 07 giờ 30' ngày 15/4/2022 (Nếu phiên toà hoãn, phiên toà lần thứ hai sẽ được mở lại vào lúc 07 giờ 30' ngày 28/4/2022).

\* Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ, phiên hoà giải và mở phiên toà: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình – Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo phải nộp (gửi) cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Trong trường hợp không thể có mặt để tham gia phiên họp, phiên hoà giải, phiên toà theo thời gian đã được ấn định ở trên thì phải có văn bản về việc đề nghị vắng mặt tại phiên họp, phiên hoà giải và phiên toà.

Trước ngày Tòa án mở phiên toà lần thứ hai mà người được thông báo vẫn không cung cấp được chứng cứ và không có ý kiến gì đối với yêu cầu của người khởi kiện thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- Dương sự;
- Lưu HS.



**Từ Thị Hải Dương**



Số: 1459/TB-TA

Quảng Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Về việc cung cấp lời khai, tài liệu, chứng cứ**

Căn cứ vào Điều 475 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ hồ sơ vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 33/2021/TLST-HNGĐ ngày 17/6/2021 về việc Ly hôn, giữa:

-Nguyên đơn: Chị Võ Thị Lài, sinh năm 1997, địa chỉ cư trú: Thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

-Bị đơn: Anh Nguyễn Lê, sinh năm 1993, địa chỉ cư trú: Thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện đang ở địa chỉ: Frank Urter-Allee – 265 – 10377 – Berlin Cộng hoà Liên Bang Đức.

Xét thấy việc thu thập chứng cứ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Lê biết để cung cấp lời khai và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án về việc vợ anh là chị Võ Thị Lài khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết về việc Ly hôn giữa hai vợ chồng anh chị, gồm các nội dung sau:

+ Về quan hệ hôn nhân: Anh và chị Võ Thị Lài đăng ký kết hôn vào ngày tháng năm nào? Ở đâu? Có tự nguyện không? Vợ chồng chung sống hạnh phúc được bao lâu thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn? Nay chị Võ Thị Lài yêu cầu ly hôn, nguyện vọng của anh như thế nào, đồng ý hay không?

+ Về quan hệ con chung: Chị Võ Thị Lài và anh Nguyễn Lê có một con chung là cháu Nguyễn Võ Ngọc Quỳnh, sinh ngày 15/6/2016. Chị Võ Thị Lài có nguyện vọng nuôi con sau khi ly hôn và yêu cầu cấp dưỡng 3 triệu đồng mỗi tháng. Ý kiến của anh như thế nào?

+ Về quan hệ tài sản chung: Chị Võ Thị Lài trình bày tài sản chung không yêu cầu Tòa án giải quyết, ý kiến anh thế nào?

Ngoài những vấn đề nêu trên cần được làm sáng tỏ, trong quá trình tự khai nếu anh Lê có yêu cầu gì liên quan đến vụ án đề nghị anh Lê trình bày thêm để Tòa án làm cơ sở giải quyết.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam thì anh Nguyễn Lê phải tham gia phiên kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, phiên tòa để trình bày ý kiến của mình, trong trường hợp không thể có mặt thì anh Lê có thể đề nghị giải quyết vắng mặt bằng văn bản. Chữ ký của anh Lê trên các giấy tờ, tài liệu lập ở nước ngoài phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp chữ ký của anh Nguyễn Lê trên các giấy tờ, tài liệu lập ở nước ngoài được công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam trước khi gửi cho Tòa án.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án;



**Từ Thị Hải Dương**



Số: 1458/TB-TA  
V/v Thông báo trên cổng thông tin  
điện tử việc giải quyết vụ án ly hôn

*Quảng Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2021*

**THÔNG BÁO  
CHO BỊ ĐƠN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LY HÔN**

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang giải quyết vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 33/2021/TLST-HNGĐ ngày 17/6/2021 về việc “Ly hôn”, giữa:

-Nguyên đơn: Chị Võ Thị Lài, sinh năm 1997, địa chỉ cư trú: Thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

-Bị đơn: Anh Nguyễn Lê, sinh năm 1993, địa chỉ cư trú: Thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện đang ở địa chỉ: Frank Urter-Allee – 265 – 10377 – Berlin Cộng hoà Liên Bang Đức.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 474 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Lê, sinh năm 1993, nơi ĐKNKTT trước khi xuất cảnh: thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện trú tại: Frank Urter-Allee – 265 – 10377 – Berlin Cộng hoà Liên Bang Đức như sau:

- Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: 08 giờ ngày 17/01/2022 (nếu phiên họp hoãn, phiên họp lần thứ hai sẽ được mở lại vào lúc 08 giờ ngày 02/02/2022).

- Thời gian mở phiên tòa: 08 giờ ngày 15/4/2022 (nếu phiên tòa hoãn, phiên tòa lần thứ hai sẽ được mở lại vào lúc 28/4/2022);

- Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, đường Trần Quang Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu anh Nguyễn Lê, trong thời hạn kể từ ngày Thông báo này được đăng trên cổng thông tin điện tử của cổng thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đến trước ngày mở phiên tòa phải gửi ý kiến của mình đối với yêu cầu ly hôn của nguyên đơn chị Võ Thị Lài cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, địa chỉ đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì anh Nguyễn Lê phải tham gia phiên kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, phiên tòa để trình bày ý kiến của mình, trong trường hợp không thể có mặt thì chỉ có thể đề nghị giải quyết vắng mặt bằng văn bản. Chữ ký của anh Nguyễn Lê trên các giấy tờ, tài liệu lập ở nước ngoài phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp chữ ký của anh Lê trên các giấy tờ, tài liệu lập ở nước ngoài được công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trước khi gửi cho Tòa án.

Hết thời hạn nêu trên mà người được thông báo không gửi ý kiến của mình cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thì vụ án hôn nhân gia đình về việc “Ly hôn”, giữa nguyên đơn: Chị Võ Thị Lại, sinh năm 1997, địa chỉ cư trú: Thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và bị đơn: Anh Nguyễn Lê, sinh năm 1993, địa chỉ cư trú: Thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện đang ở địa chỉ: Frank Urter-Allee – 265 – 10377 – Berlin Cộng hoà Liên Bang Đức được giải quyết theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án;



**Từ Thị Hải Dương**